

ทำนายความโรแมนติก.....จากอักษรตัวแรกของชื่อคุณ

นำเสนอเมื่อ : 12 ก.ย. 2552

ชื่อของคนเราก็น่าบอกว่าตนเองเป็นคนโรแมนติกแค่ไหนได้เหมือนกันนะคะ

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร A นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนที่ไม่เคยจะโรแมนติกสักเท่าไรหรอก คุณจะแสดงออกทางการกระทำอยู่บ่อยๆ ดูกองจะเป็นนักธุรกิจเสียมากกว่าประมาณว่าคุณจะต้องได้โน้มน้าวใจคนปรารถนาเสมอ แต่สุดท้ายคุณจะไม่ค่อยมีความอดทนในการจีบใครสักเท่าไรหรอกงูเงี้ยว(จริงหรือเปล่า) คุณเป็นคนที่คุณเองจะเปิดแคเมียและชอบมองคนทีรูปร่าง มีสัญชาติญาณในการโลเลสิ่งๆที่ทนายเป็นคนที่ดีอยู่ในความลุ่มหลงมงาย และชอบจกัญญายามชงชวยดี แต่ก็อย่า! ปรารถนาที่จะหาคนที่ให้ใครฟังเลยนะ เพราะความต้องการของคุณเป็นสิ่งสำคัญเหนือกว่าสิ่งอื่นโดยอยู่แล้ว มีไซหรือ

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร B นั้นหมายความว่า

คุณดูเป็นนักโรแมนติกดีเยี่ยมเลยละ ของบางสิ่งสรรพ คุณมีความสุขมากเวลาที่คุณได้รับของขวัญของกำนัลจากคนที่รักคุณ เพราะมันเป็นที่รักการรักแบบประทับใจคุณมากเลย คุณชอบที่จะถูกตามใจและตามใจคนอื่น ชอบที่จะแสดงความรักกับแบบสองต่อสอง คนอื่นไม่เท่าไร ชอบที่จะหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆ ให้กับความรักของคุณ

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร C นั้นหมายความว่า

คุณเรียกได้ว่าเป็นักสังคนเลยนะ ชอบที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้อื่น คุณชอบที่จะได้รับการยอมรับจากสังคมรอบข้าง และตัวคุณเอง จะต้องดูดีเสมอ คุณมองความรักเหมือนเพื่อน คุณชอบที่จะให้คนอื่นยกยอปอปั้นให้คุณ คุณสามารถบังคับควบคุมรู้สึกและจิตใจของคุณได้อย่างดี เวลาคุณออกสังคน

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร D นั้นหมายความว่า

เมื่อคุณรู้สึกว่าคุณนั้นแหละใช่เลย คุณจะไม่ปล่อยให้ตัวเองเสียใจเกี่ยวกับความรักของคุณเด็ดขาด เพราะคุณเติบโตขึ้นมาอย่างถูกดูแลเอาใจมาโดยตลอด คุณค่อนข้างที่จะจริงจังกับสิ่งที่คุณกำลังทำแบบงั้นที่อาจจะหวังในสิ่งที่คุณมีแบบชนิดที่ว่า คนอื่นจะต้องไม่ใคร่เลยจากคุณคนเดียว

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร E นั้นหมายความว่า

คุณต้องการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณคือ การที่ได้พูด เพราะฉะนั้น ถ้าคุณจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดี และก็ต้องฉลาดเลยนะ คุณต้องการเพื่อนที่สามารถเป็นคนรักได้ด้วย! ายในคนเดียวคนเดียว คุณเกลียดความขุ่นหวางแต่คุณกลับสนุกกับการทะเลาะเถียง... แปลกจัง!!! คุณชอบที่จะจับไปไว้... เพราะคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับคุณ เมื่อคุณใจไปกับใครนะ แล้ว คุณก็จะซื้อสตูดิโอหรือเนตคาเฟ่อยู่ไม่เจอใครที่ใช่เลยแหละ! คุณก็จะมีชีวิตที่มีความสุขไปกับคนที่รู้สึกดีกับคุณ แน่ใจว่าคุณจะเจอ...

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร F นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนช่างพ้อมีและ โรแมนติกมากเลย ถ้าคุณรักใคร คุณก็จะเกิดความรู้สึกซาบซึ้งใจเลย คุณพยายามที่จะค้นหา สิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเอง ชอบที่จะเที่ยวกับคนอื่นไปทั่ว แต่ถ้าใครสักคนรักคุณจริงๆ โดยภายนอกแล้ว ดูคุณเป็นทีชอบ! จะแสดงออก ดิตทรู ดูเซ็กซี่ อย่างคุณนี่เรียกได้ว่าโรแมนติกมาตั้งแต่กำเนิด (วาว...!!!) คุณชอบดูหนังประเภทรักโรแมนติก

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนจริงจังกับชีวิตที่ติดกับกับกันหลังที่ติดๆ ?? ทั้งที่ตัวคุณเองและรักของคุณ คุณชอบที่จะให้อุบัติของคุณเป็นคนที่ดีฉลาดที่ดูดีหรือเก่งกว่าคุณเลยก็ได้ เพราะมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณทำได้! สิ่งที่ดีๆที่คุณรอ หน้าๆและการงนของคุณ มาเป็นอันถึ 1 ถึงกว่าความรักเลยนะ คุณเคยเชื่อว่าเขาที่จะแสดงความรักต่อคุณ อย่ายลเลยนะแสดมัน เขาไปเถอะ ถ้ามันจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้น

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร H นั้นหมายความว่า

คุณจะหาแต่ความรักที่สามารถเสริมสร้าง ชื่อเสียงของคุณ เรียกว่าง่าย ซอบคนดี วาจึ้นเถอะ ถ้าคุณไม่มีข้อดล่ง อยู่น้อมมัดกับเธอแล้ว คุณก็จะใจดีกับเธอเสียละ ของขวัญที่ให้คุณให้กับรักของคุณเรียกว่าเป็นเพียงการงนอย่างหนึ่ง คราวใดที่คุณยังไม่มีความสุขกับคนรุ่นนั้นของคุณ คุณก็จะเป็นคนที่ดีคนงามมีอัธยาศัยดี ทั้งใจเย็นอีก ดังภาพ

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร J นั้นหมายความว่า

คุณมีความต้องการที่จะได้รับความรัก การยกย่อง และเกศชุน เป็นคนค่อนข้างฟังพ้อเลย คุณจะค้นหาความรักที่สามารถรับรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ คุณไม่สนใจพวกสมัครเล่นทั้งหลายหรอก นอกเสียจากเขาจะสนใจจริงๆ คุณนะ จูจีนดูเลยและชอบที่ตามใจตัวเองปรารถนา ชอบที่จะทดลองสิ่งใหม่ ๆๆ

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร K นั้นหมายความว่า

พลังงานที่เต็มเปี่ยมในตัวคุณ เป็นสิ่งที่พิเศษที่คุณมีตั้งแต่กำเนิด ซอบอะไรที่ขึ้นต้น คุณสามารถที่จะจินตนาการถึงสิ่งโรแมนติกต่างๆตลอดเวลา หัวใจคุณจะล่องลอยไปไม่มีพัก จนคุณเองจะต้องเป็นฝ่ายที่ล้มมันลงมาเอง คุณสามารถที่จะรักษาความรักที่มีระยะทางอันไกลห่างๆได้เป็นอย่างดี เป็นคนที่ช่างพ้อมี และเชื่อมั่นในความรัก

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร K นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนคู่หูคู่ใจกับใครสักคน ไม่สูงส่งกับใครและซื่อๆ แต่จริงแล้วคุณเป็นคนซึ่กซึ่กๆเลยนะ แต่คุณไม่ค่อยใครเห็นหรอก คุณ เป็นคนฉลาด รู้ทันเกม และจริงจังกับความรักของคุณใจเย็นและมีความอดทนที่จะรอใครสักคนที่ถูกปัญญามาเบี่ยงเบนเพื่อเป็นคู่หู

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร L นั้นหมายความว่า

เมื่อใดที่คุณถูกลืมหรือหวัดหวั่นถึงความรักแล้ว คุณก็จะโรแมนติกเอาทุกอย่าง การที่ได้มีคู่รัก เป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตคุณ คุณชอบที่จะแสดงความรักต่อคู่รักของคุณ ต้องการความรัก ความอบอุ่น การเอาใจและการยกย่อง จากคู่รักของคุณตลอดเวลา

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร M นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนชอบไหว เมื่อคุณเริ่มมีความสัมพันธ์กับใครสักคน คุณจะทุ่มเทกับมันมากเลย ไม่มีอะไรสามารถหยุดคุณได้ คุณชอบที่จะลองทุกอย่างอย่าง และแสดงตัวเป็น พ่อพระ – แม่พระกับคู่ของคุณ

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร N นั้นหมายความว่า

โดยมากของของคุณ ดูอ่อนโยน ไม่อวดดี ซื่อๆ แต่บุคลิกภายนอกสามารถหลอกกันได้ คุณก็ไม่ใช่ซะ คุณมีความอยุ่ใจได้ ไม่รู้จักพอ ชอบที่จะดี วิจารณดูรักของคุณ และพยายามค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดทั้งในตัวเขาและตัวคุณ รมึบว่า ยากมากเลยนะ ที่จะหาคนที่ตรงตามดีเป็กของคุณได้ เพราะคุณเองจะตั้งใจไว้ซะเล็ดเลอเพอเพกซะ... ความความซื่อของคุณ จึงทำให้คุณไม่ค่อยจะแสดงความรักออกมาสักเท่าไร

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร O นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนขี้กลัวและกลัวที่จะทำตัวที่ตัวเองต้องการ คุณพยายามที่จะค้นหาสิ่งต่างๆที่สามารถเสริมอำนาจ บารมีของคุณ คุณมีแนวโน้มที่จะครองใจคนอื่น คุณต้องการคนที่มั่นใจ และมีความเป็นของตัวเอง บางทีคุณลุ่มหลงของคุณ ก็ทำให้คุณดูเป็นคนที่ไม่แก่ตัวซื่อๆนะ แบบว่าของงูงาใครอยะแต่!

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร P นั้นหมายความว่า

อย่างคุณเรียก ได้ว่า เป็นหนุ่ม – สาวสังคนดีเยี่ยมเลยละ ประมาณที่ว่าไม่ยอมทำอะไรที่ทำให้อะไรของหน้าหรือ ?? เสียชื่อเสียงเป็นอันขาด และคนที่ชอบคนที่มีความคลึ่กคลุ้งแต่ภายนอกดูดีซะด้วยของคุณจะต้องเป็นคนฉลาด คุณชอบที่จะเฟิรท์ไปทั่วและชอบที่จะทำตามใจตัวเอง

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร Q นั้นหมายความว่า

คุณเป็ยงไปโดยพลังงานในรางกาย พร้อมที่จะทำอะไรที่คนอื่นหัวเราะเองตลอดเวลา เป็นคนที่กระตือรือร้นและน่าดึงดูดใจคนหนึ่งเลยนะ รู้ดีหรือเปล่า คุณชอบความโรแมนติก ชอบหัวใจและดอกไม้ ชอบที่จะพูดคุยกับคนรอบข้าง

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร R นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนที่มีสาระ ชอบทำอะไรด้วยตัวเอง ชอบคนที่ตามคุณทัน ฉลาดเท่าที่คนดูหรือเหนือกว่า คุณชอบที่จะใช้สมองมากกว่าที่จะละม่อมทำอะไร รูปลักษณ์ภายนอกเป็นสิ่งที่ดึงดูด! ใจมากเลย สำหรับคุณ โดยส่วนตัวคุณเองเป็นคนที่ดีซึ่กซึ่ก แต่ไม่มีวันที่คุณจะหย่อนอินเห็นหรอก

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร S นั้นหมายความว่า

ถ้ามีเรื่องงานหรือความรักมาเกี่ยวข้อง คุณจะไม่เครียดมากเลย แต่การงานก็คือ สิ่งบันเทิงใจสำหรับคุณ คุณเป็นคนที่มีจินตนาการในความรักมากมาย แต่คุณก็ควบคุมตัวเองได้เสมอ คุณค่อนข้างจะระอบคอบมากก่อนที่จะรักใครสักคน แต่ถาคุณรักใครแล้ว คุณจะตั้งใจรักใครจนหัวล้านเลยนะ

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร T นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนขี้กลัวและขี้บ่น ชอบฟังเพลง คุณเขียนและนั่งตีพิมพ์กับบรรยาภาษา ช่างจินตนาการ และดกพละพริ้ว ใครๆก็ดูง่าย เวลาที่คุณมีความรัก คุณจะเป็นคนที่ดีที่สุดและโรแมนติกเพื่อนดีและปลื้มใจที่คุณเองอย่างสิ้นเชิง แต่คุณก็ยังมีความเชื่อมั่นในตัวคุณและความรู้สึกของคุณเอง คุณสามารถที่จะทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงได้ทุกอย่าง มันอยู่นู! หัวของคุณหมดแล้วนะ

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร U นั้นหมายความว่า

คุณมีความกระตือรือร้นและพ้อมีมาก เวลาคุณตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก แต่เวลาที่คุณไม่ได้รักใคร่ คุณก็จะพยายามที่จะค้นหาใครก็ตามที่ให้คุณอ่อนปุด คุณเห็นความโรแมนติกเป็นสิ่งที่น่า ท้าทาย ชอบที่จะหลงใหล ความตื่นเต้นและอิสระ คุณชอบที่จะให้ของขวัญคนอื่น ชอบที่จะเห็นคนที่ดูรักดูดี มีความสุข คุณจะยอมให้คนที่ดูรักดีมีความสุข ถึงแม้ว่าคุณจะต้องทนทุกข์ก็ตาม แบบเพื่อเธอ...อะไรทำนองเนี่ย..

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร V นั้นหมายความว่า

บ่อยครั้งที่อายุของคุณกับคู่รักจะห่างกัน ความสนุกสนาน อะไรก็ตามจะทำให้คุณสนุกไปโดย ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ร่วมกันกับใครก็ตามเลย

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร W นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนที่ภาคภูมิใจในความป็นของตัวเอง คุณ มีอิโก้สูง ไม่ยอมให้ใครมาซึ่กน้าความรักของคุณ นอกจากตัวคุณเอง คุณโรแมนติกและช่างพ้อมี บ่อยครั้งที่คุณจะถูกมองโดยไม่สนใจว่าเขา หรือเธอเป็นใครมาจากไหน คุณจะจริงจังกับความสัมพันธ์มาก ไม่มีอะไรและสิ่งใดเล็ดเลอไปก้าวสู่รักของคุณอีกแล้ว จึงสนุกสนานกับเกมรักของคุณต่อไปเถอะ

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร X นั้นหมายความว่า

คุณชอบสิ่งๆที่กระตือรือร้นของคุณอยู่ เพราะคุณเป็นคนที่ดีเป็ยงๆ คุณสามารถที่จะจับปลายหลายมีและหลายตัวได้ในเวลาเดียวกัน และทำให้ได้ซะด้วยดี คุณไม่ชอบที่จะปิดกั้นตัวเอง และชอบที่จะเป็นผู้นำ

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร Y นั้นหมายความว่า

นิสัยที่รักอิสระ เป็นบุคคลิกที่โดดเด่นของคุณ ถ้าคุณทำอะไรไม่ได้ด้วยวิธีของตัวเองแล้วล่ะก็ คุณก็จะไปเล่นไปมันอีกเลย คุณชอบที่จะเป็นผู้นำในความสัมพันธ์ของคุณ แต่มันก็ออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไรอยู่บ่อยๆ ไม่ใช่หรือ ?? คุณชอบที่จะเรียนรู้ สาระสิ่งต่างๆ ถาคุณมีโอกาสที่จะหาเงิน คุณก็จะยอมละทิ้งความสุขของตัวเองไปเพื่อหาเงินซะก่อน คุณคงพิสูจน์ว่าคุณเองให้คนอื่นรักของคุณได้ เห็น แต่ก็ยังดีนะที่คุณยังชอบฟังความคิดเห็นของคนรอบข้าง

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร Z นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนโรแมนติกมาก ช่างพ้อมี และบางครั้งคุณก็เชื่อว่า ความรักคือความเจ็บปวด คุณคิดว่า ตัวคุณเองเป็นคนที่เกิดมาเพื่อบูชาความรัก เป็นคนที่จริงใจ มีความทะเยอทะยาน คุณห้ามตัวเองที่จะตกหลุมรักใครสักคนไม่ใฉินตนาการของคุณนะ บ่อยครั้งที่มาจากพยานตรงหรือนิตยสารที่คุณดู คุณไม่มีวันที่จะเปิดใจความลับของตัวเองให้คนอื่นรู้โดยเด็ดขาด

ดูมีอักษรตัวแรกอะไรละ แล้วคุณมีความโรแมนติกจริงไหมเอ่ย!!!
ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรตัวใด คุณก็สร้างโรแมนติกใจตัวเองได้

Forward mail